

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๕ เรื่อง

๑. “เทือกเตรียมขึ้นศาลคดีหมิ่น ๓ นปช.” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
๒. “แนะลูกค้า รูดซื้อ สินค้าไม่เป็นธรรม มีสิทธิ เลิกสัญญา” จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
๓. คอลัมน์กับแกล้มการเมือง “หนีคดีห้ามอุทธรณ์” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
๔. คอลัมน์คดีปกครอง “ชายที่ดินโดยคู่สมรสไม่ยินยอม เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนได้หรือไม่?”

จากหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง

๕. คอลัมน์นินทาชาวบ้าน “พลาดเอง ประมาทไม่รู้” จากหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง

ฉบับวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “ศาลยธ.ตั้งเป้าเชื่อมข้อมูลใน ๒ ปี” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า
๒. “ศาลพิพากษา ทำหม้อย ล้มละลาย” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คมชัดลึก
๓. คอลัมน์กฎหมายวาไรตี้ “ควบคุมและขัง” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

ฉบับวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๗ เรื่อง

๑. “ดีเดย์เปิด ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ๓ ค.นี้” จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ เดลินิวส์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์
๒. ภาพข่าว “แนวทางพัฒนา” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๓. ภาพข่าว “ความร่วมมือ” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
๔. “ใครหนีคดี...หลบหน้าศาล หมดสิทธิอุทธรณ์-ฎีกา” จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
๕. “ข้อสงสัยการตายระหว่างอยู่ในความควบคุม” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๖. “ยึดทรัพย์กลุ่ม เสียเปียง เส้นทางเงินเกี่ยวข้องกับ จีทูจี” จากหนังสือพิมพ์ เนชั่นสุดสัปดาห์
๗. “กิตติพงษ์ ไชวโอบแดง ทีไอเจ จัดเวทียุติธรรมอาเซียน” จากหนังสือพิมพ์ มติชน

Source :

มติชน

Date :

18 ก.ย. 2559

Page :

10

No:


59428459

ศาลยธ.ตั้งเป้าเชื่อมข้อมูลใน2ปี

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่โรงแรมซีบีซี จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี นายอริคม อินทุพุฒิ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานจัดกิจกรรมศาลยุติธรรมพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 4 และจัดสัมมนาเรื่องก้าวสู่มิติใหม่ของการบริหารจัดการคดีในศาลยุติธรรม โดยนายอริคม กล่าวว่า ในอดีตภาพลักษณ์ของศาลยุติธรรมจะพิจารณาพิพากษาคดีล่าช้า แต่หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่มีบทบัญญัติในเชิงบังคับให้ศาลพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม ศาลยุติธรรมจึงนำระบบการบริหารจัดการคดีในต่างประเทศมาปรับใช้ โดยแยกคดีออกเป็นกลุ่ม และบริหารจัดการตามความยากง่าย กำหนดนัดสืบพยานติดต่อกัน ทำให้ทราบว่ คดีจะเสร็จวันไหน จนปัจจุบัน

ทำให้สถานการณ์คดีค้างของศาลยุติธรรมเปลี่ยนแปลงไป

นายอริคมกล่าวว่า เมื่อปัญหาเรื่องคดีค้างเริ่มคลี่คลาย ศาลยุติธรรมจึงหันมาพัฒนาเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการคดีและบริการประชาชนผู้มีคดี ในอดีตการพัฒนาเทคโนโลยีของศาลยุติธรรมเป็นการดำเนินการของแต่ละศาล ต่างคนต่างทำจึงทำให้เกิดปัญหา ศาลยุติธรรมถือว่าเรื่องเร่งด่วนในตอนนี้คือการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีของศาล 255 แห่งทั่วประเทศเข้าด้วยกัน โดยใช้โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Electronic Court Database หรือ e-Database) เชื่อว่าระบบนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับศาลทั่วประเทศได้ไม่เกิน 2 ปี

	MATICHOH <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source : ไทยโพสต์		
Date : 13 ก.ย. 2559	Page : 1 ⁰	No :

ศาลพิพากษา 'ท่านม้วย' ล้มละลาย


ไทยโพสต์ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยคดีหมายเลขแดงที่ ล. 14519/2550 กองบังคับคดีล้มละลาย 4

โดยมีเนื้อความระบุว่า ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

ให้ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ลูกหนี้ ล้มละลายแล้ว และศาลได้กำหนดนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A ชั้น 2-4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ เจ้าหน้าหน้าที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว มีสิทธิไปฟังการไต่สวนและซัก

ถามลูกหนี้ที่ศาลได้ หรือจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนก็ได้

ก่อนหน้านี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือ บสส. (SAM) เจ้าหนี้ฟ้องต่อศาลล้มละลาย.

	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ไทยโพสต์	
Date : 18 ก.ย. 2559	Page : 5	No :

กฎหมายว่าไรดี

โดย ช.ช่วงหัวหน้า

5 'ควบคุมและขัง'

ค ตีอาญา กฎหมายถือหลักการมีตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนหรือศาลเป็นเรื่องสำคัญเพราะการดำเนินคดีต้องกระทำต่อหน้าผู้ต้องหาหรือจำเลย ดังนั้นเมื่อมีคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษกล่าวหาบุคคลใดกระทำความผิดอาญา จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐที่จะต้องติดตามจับกุมผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป

กระบวนการทางกฎหมายเริ่มแต่เจ้าพนักงานตำรวจทำการจับตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน หรือตัวผู้ต้องหาเข้ามาขอตัวต่อพนักงานสอบสวนเอง ขั้นตอนต่อไปของการสอบสวนคือ การควบคุมหรือขังไว้ในระหว่างดำเนินคดีอันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ แต่ผู้ต้องหาหรือจำเลยก็มีสิทธิที่จะขอปล่อยชั่วคราว หรือรับการประกันตัวในระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณา คดีได้อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของกฎหมาย

การควบคุมตัวระหว่างคดี หากเป็นการควบคุมตัวโดยอาศัยอำนาจของเจ้าพนักงานตำรวจ หรือพนักงานอัยการเรียกว่า **ควบคุม** แต่หากควบคุมตัวโดยศาลเรียกว่า **ขัง** ซึ่งระยะเวลาในการควบคุมตัว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 บัญญัติหลักเกณฑ์ ดังนี้

“ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามค่าให้การ และที่จะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวน หรือการฟ้องคดี ให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันมีอาจก้าวล่วงเสียได้ โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหาไว้ ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็น หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้

ในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระท่างมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังได้ครั้งเดียว มีกำหนดไม่เกิน 7 วัน

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกินกว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน 12 วัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 48 วัน

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน 12 วัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 84 วัน”

บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวสรุปว่า เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาเป็นเวลา 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาไปถึงสถานที่ควบคุม เมื่อควบคุมตัวครบ 48 ชั่วโมงแล้ว ถ้าพนักงานสอบสวนยังไม่สอบสวนไม่เสร็จ ต้องนำตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขังต่อไป ซึ่งมีระยะเวลาฝากขังลดหลั่นกันไปตามข้อหาความผิด ตั้งแต่ความผิดลหุโทษ ความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน ความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกสูงกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี และความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป.